

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP MGLA3

Tên giáo viên: Lớp A3, Nguyễn Ánh Tuyết, Trần Thanh Tâm

Thời gian/hoạt động	Tuần 1 <i>Từ 29/04 đến 03/05</i>	Tuần 2 <i>Từ 06/05 đến 10/05</i>	Tuần 3 <i>Từ 13/05 đến 17/05</i>	Tuần 4 <i>Từ 20/05 đến 24/05</i>	Tuần 5 <i>Từ 27/05 đến 31/05</i>	Mục tiêu thực hiện
Đón trẻ, thể dục sáng	* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ + Cô và trẻ chào hỏi bằng nhiều cách đáng yêu khác nhau như: ôm, đập tay, bắt tay, nhún nhảy..... + Thực hiện đúng các nề nếp (cất đồ dùng cá nhân) khi đến lớp. * Tập thể dục theo nhạc chung của trường: tập cùng với vòng - Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo bài hát: Tập thể dục buổi sáng - Trọng động: - Hô hấp: Thổi nơ. - Tay: Ra trước - gập tay trước ngực - Chân: Ngồi khụy gối. - Bụng: Quay người sang 2 bên - Bật: Chân sáo, Chụm tách - Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng.					
Trò chuyện	- Trẻ nói lên những điều mình biết về Bác Hồ: Ngày sinh nhật Bác, nơi Bác sinh ra, công lao của Bác với dân tộc Việt Nam... - Trò chuyện về biển đảo Việt Nam, về quê hương đất nước Việt Nam. - Trò chuyện về trường tiểu học và những hoạt động của trường tiểu học. - Khuyến khích trẻ quan sát, sưu tầm tranh ảnh từ sách báo theo chủ đề.					
Hoạt động học	T2	Hoạt động tạo hình Vẽ về biển	Hoạt động tạo hình Vẽ về trường tiểu học	Hoạt động tạo hình Cắt dán hình ảnh Bác Hồ		
	T3	Làm quen với toán Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc 3 đối tượng	Làm quen với toán Ôn các số từ 1 -10	Làm quen với toán Ôn tập các hướng của vật khác so với bản thân		
	T4	Khám phá Biển đảo Việt Nam	Khám phá Trường tiểu học mà bé mong ước	Khám phá Bác Hồ kính yêu		
	T5	Văn học Thơ: Trường Sa ơi	Làm quen chữ viết Làm quen chữ cái s, x	Văn học Truyện: Quả táo của Bác Hồ		
	T6	Vận động Đi và đập bóng này 4-5 lần liên tiếp	Âm nhạc DH+ VĐ: Tạm biệt búp bê NH: Mái trường mến yêu TC: Ai nhanh nhất	Vận động Bò vòng qua 3-4 điểm zic zắc, cách nhau 1,5 m		
Hoạt động ngoài trời	* Quan sát: Tranh vẽ đường phố Hà Nội; một số di tích lịch sử của Hà Nội; nhà sàn; Lăng Bác; Ao cá Bác Hồ; Tranh các hoạt động ngày tết thiếu nhi 1/6 Trò chuyện về thời tiết *TCVĐ: Tung bóng, Lộn cầu vòng, ô an quan, Gấp cua bò giò, chọn đầu cho đúng * Chơi theo ý thích: chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với đồ chơi mang theo - Giao lưu trò chơi vận động, (âm nhạc) với các lớp trong khối (thứ 3) - Lao động, chăm sóc cây xanh (thứ 2)					
Hoạt động chơi góc	* Góc trọng tâm: +Góc thực hành cuộc sống (T1) +Làm tranh về trường tiểu học(T2) +Xây dựng lăng Bác (T3) * Góc chơi đóng vai: Nấu ăn, cô giáo, bán hàng, bác sĩ * Góc nghệ thuật: - Tạo hình: Làm đồ chơi tự tạo, vẽ, nặn, xé, cắt dán, trang trí, làm tranh theo chủ đề tuần - Âm nhạc: Múa hát các bài hát về biển đảo, quê hương, Bác Hồ, các bài hát về trường tiểu học, bài hát về thiếu nhi					

Hoạt động chơi góc	<p>- Tạo hình: Làm đồ chơi tự tạo, vẽ, nặn, xé, cắt dán, trang trí, làm tranh theo chủ đề tuần</p> <p>- Âm nhạc: Múa hát các bài hát về biển đảo, quê hương, Bác Hồ, các bài hát về trường tiểu học, bài hát về thiếu nhi</p> <p>* Góc học tập: - Thư viện: Xem sách tranh, truyện tranh, đọc thơ, truyện theo các sự kiện của tuần</p> <p>- Toán: Chơi các trò chơi với đồ chơi, bài tập tư duy ôn tập: Đo dung tích. Sắp xếp theo qui luật 3 đối tượng. Tô đồ, viết chữ số từ 0 đến 10. So sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng</p> <p>- Chữ cái: Tìm, gạch chân, đồ, tô màu các chữ cái s,x , tạo ra các chữ bằng nhiều nguyên vật liệu khác nhau</p> <p>- Khám phá: Trải nghiệm cảm giác bàn tay và bàn chân khi tiếp xúc với các nguyên vật liệu khác nhau</p> <p>* Góc xây dựng: Xây dựng lăng Bác</p> <p>* Góc thực hành cuộc sống: Đan nong mốt theo nhiều kiểu, đong một số nguyên liệu bằng nhiều dụng cụ đo khác nhau</p>
Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh	<p>- Thực hành – rèn các kỹ năng: Tiếp tục rèn trẻ các kỹ năng vận động tinh: tự cài, cởi cúc, khâu dây giày, đóng mở phéc mơ tuya,</p> <p>+ Biết những nơi như: hồ, ao, bể chứa nước, giếng, bụi rậm...là nguy hiểm và nói được mỗi nguy hiểm khi đến gần</p> <p>+ Biết thực hiện tiết kiệm trong sinh hoạt: tắt điện, quạt khi ra khỏi phòng, khoá nước vòi nước sau khi dùng, không để thừa, bỏ thức ăn</p> <p>- Nghe đọc truyện: Quả táo của Bác Hồ, Ba chiếc ba lô. đọc thơ: Cháu nhớ Bác Hồ, Nhớ ơn Bác..</p>
Hoạt động chiều	<p>- Hướng dẫn chơi TC: xếp chữ tương ứng, ghép số tương ứng với số lượng.</p> <p>- Đóng kịch: Ai ngoan sẽ được thưởng – Đọc thơ: Ảnh Bác</p> <p>- Hát các bài hát về biển đảo, quê hương, đất nước,...</p> <p>- Rèn kỹ năng tạo hình: cầm bút chì, kỹ năng nặn, cắt xé dán, sử dụng các nguyên liệu</p> <p>- Rèn các kỹ năng: kỹ năng phối hợp cùng bạn khi chơi nhóm, đặt các câu hỏi thách thức theo nội dung trò chuyện</p> <p>- Chơi theo ý thích</p> <p>- Tham gia phòng Kidsmarth</p> <p>- Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ</p> <p>- Nêu gương bé ngoan</p>
Chủ đề - Sự kiện	
Đánh giá KQ thực hiện	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
	ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU

Ban giám hiệu

Khối trưởng

Giáo viên